

\*  
Số 03-KL/BCĐ

**KẾT LUẬN**  
**CỦA TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO**  
**tại Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh**  
*(ngày 21/8/2021)*

-----

Ngày 21 tháng 8 năm 2021, Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19 địa bàn tỉnh. Sau khi nghe Sở Chỉ huy, các Tiểu ban và các địa phương báo cáo một số nội dung liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, ý kiến của các đồng chí dự họp, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh kết luận:

Thời gian qua, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp, tại thời điểm từ ngày 31/7/2021 đến 10/8/2021 số ca mắc dao động ở mức cao từ 600 đến 900 ca và đạt đỉnh 963 ca vào ngày 10/8/2021. Nguyên nhân số ca mắc tăng cao trong giai đoạn này, một mặt là do vị trí của tỉnh là cửa ngõ của các tỉnh miền Tây Nam bộ, sự đi lại, làm việc của người dân còn nhiều, bên cạnh đó là sự bùng phát dịch bệnh trong doanh nghiệp 3 tại chỗ, việc công nhân giãn cách từ Thành phố Hồ Chí Minh về địa phương và việc đẩy mạnh test sàng lọc tại các khu nhà trọ, mặt khác là do tỉnh thực hiện chưa thật sự nghiêm túc Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, từ sau ngày 10/8/2021 đến nay, tình hình dịch bệnh có xu hướng giảm nhẹ, số ca mắc tuy còn tăng với 3 con số nhưng tỷ lệ ca mắc giảm dần, những ngày gần đây số ca mắc dao động trên, dưới 500 ca/ngày, số bệnh nhân mắc Covid-19 được điều trị khỏi cũng có xu hướng tăng, qua đó cho thấy diễn biến tình hình có dấu hiệu tích cực, lạc quan hơn. Đạt được kết quả này là do tỉnh tăng cường chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tập trung đầu tư đưa vào hoạt động các bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị bệnh nhân mắc Covid -19 nặng đáp ứng yêu cầu công tác điều trị bệnh trong tình hình hiện nay.

Với quyết tâm tập trung toàn lực để ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 01/9/2021 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 86/NQ-CP; đồng thời để phát huy kết quả đạt được của giai đoạn vừa qua, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu từng thành viên ban chỉ đạo các cấp quán triệt nghiêm túc quan điểm chỉ đạo và tập trung thực hiện một số giải pháp cấp bách trong giai đoạn hiện nay, cụ thể như sau:



**1. Quan điểm chỉ đạo:** Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm “*chống dịch như chống giặc*” và nguyên tắc “*chỉ huy thống nhất*” để mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi ngành, mỗi cấp, đặc biệt là người đứng đầu phải đổi mới tư duy và phương pháp làm việc, nâng cao tính chủ động, năng động, sáng tạo, bản lĩnh, quyết liệt, khẩn trương; chấp nhận “*hy sinh lợi ích kinh tế để bảo vệ tính mạng người dân*” trong tình hình hiện nay. Tiếp tục huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân chung tay, góp sức, không ngại hiểm nguy, gian khổ, tiếp tục giữ vững trận địa, “*mỗi xã, phường, doanh nghiệp phải là một pháo đài phòng, chống dịch Covid-19*”. Mỗi cán bộ, đảng viên, các lực lượng tuyến đầu, lực lượng tình nguyện viên “*là một chiến sĩ*” phải luôn nêu cao tinh thần “*vì nước quên thân, vì dân phục vụ*” gắn vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; nhất là các đồng chí trong Ban Chỉ đạo các cấp, “*lấy hiệu quả chống dịch làm thước đo công tác lãnh, chỉ đạo*”, từ đó tạo sự lan tỏa, củng cố niềm tin và trở thành “*liều vắc-xin tinh thần*” cho nhân dân. Các ngành, các cấp phát huy tinh thần “*tự lực, tự cường, tự chịu trách nhiệm*” và phương châm “*4 tại chỗ*”; chủ động, linh hoạt, vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách, quy định trong thực hiện nhiệm vụ, chủ động ứng phó kịp thời, có hiệu quả mọi tình huống. Làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, hết sức mình, “*làm hết việc chứ không làm hết giờ*”, luôn đặt sức khỏe và tính mạng của nhân dân lên trên hết, trước hết, xem đó là động lực để vượt qua các khó khăn, thách thức.

**2. Tập trung cao điểm, huy động toàn lực thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả chiến thuật “3 mũi giáp công”, tiến tới kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn trước ngày 01/9/2021.**

Các địa phương, đơn vị phát huy tối đa nội lực và tranh thủ ngoại lực trong phòng, chống dịch; tập trung quản lý chặt chẽ, thu hẹp dần vùng đỏ; tăng cường bảo vệ, mở rộng các vùng xanh, chủ động kiểm soát, khống chế dịch bệnh. Trong đó, khẩn trương xét nghiệm, truy vết, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, cách ly, khoanh vùng, dập dịch; tận dụng hiệu quả sự hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp trong công tác xét nghiệm. Thực hiện thật nghiêm, triệt để quy định “*người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình*”, kiên quyết yêu cầu người dân “*ai ở đâu thì ở yên đó*”. Chủ động tổ chức các tổ, đội hỗ trợ giúp dân như: Tổ Y tế lưu động, Tổ phân phối nhu yếu phẩm, Tổ mua hàng giúp người dân... Huy động tổng lực đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin cho người dân trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo kế hoạch, đúng đối tượng, tranh thủ tiêm nhanh nhất nguồn vắc-xin được cung cấp; ưu tiên tiêm vắc-xin từ xã đỏ, vùng đỏ rồi lan tỏa đến các xã, vùng còn lại. Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không phân biệt giữa các loại vắc-xin vì “*vắc-xin tốt nhất là vắc-xin được tiêm sớm nhất*”, đồng thời chủ động đăng



ký và chấp hành tốt việc tiêm vắc-xin khi đến lượt.

### 3. Về nhiệm vụ cụ thể

**3.1. Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh:** Trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn diện công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh theo phân công của Ban Chỉ đạo tỉnh.

**3.2. Các Tiểu ban phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh:** Chủ động tham mưu, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền hoặc có khó khăn, vướng mắc, chủ động báo cáo Sở Chỉ huy, Ban Chỉ đạo tỉnh để xem xét, giải quyết kịp thời, trong đó:

- Tiểu ban Nhân lực: Chủ động nắm tình hình, kịp thời điều động, phân bổ nguồn nhân lực phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh; trong đó, khuyến khích tổng động viên nhân lực tại các địa phương “vùng xanh” với phương châm “*hậu phương sát cánh tiền phương, tuyến sau hỗ trợ tuyến trước*”. Nghiên cứu tham mưu chế độ hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu tham gia chống dịch (y tế, công an, bộ đội...); đề xuất khen thưởng, xử phạt kịp thời.

- Tiểu ban Thông tin, truyền thông và công nghệ: Là cơ quan phát ngôn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid - 19; chủ động tham mưu, thực hiện chặt chẽ, hiệu quả công tác truyền thông, đảm bảo thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí và cộng đồng về công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng, giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19.

- Tiểu ban Hậu cần và cứu trợ: Huy động các nguồn vận động, ủng hộ đóng góp cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. Tham mưu, đề xuất quản lý, sử dụng các nguồn lực hiệu quả, đúng quy định; đồng thời, thống kê kịp thời các trang thiết bị vật tư y tế, hiện vật, nhu yếu phẩm và kinh phí được các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh, báo cáo cho Ban chỉ đạo để có đánh giá xác đúng về công tác xã hội hóa của tỉnh, phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thông tin và khen thưởng, biểu dương kịp thời.

- Tiểu ban Giao thông vận tải: Tham mưu thực hiện nghiêm, triệt để giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, đảm bảo kiểm soát tất cả các lối vào, lối ra ở mỗi xã, phường, thị trấn, kể cả khu dân cư, tuyến phố, khu phố.

- Tiểu ban Điều phối, đầu tư cơ sở vật chất điều trị bệnh nhân Covid-19: Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng các bệnh viện dã chiến điều trị F0; trong đó khẩn trương làm việc và có phương án ký hợp đồng nguyên tắc với các đơn vị sản xuất oxy y tế, trang thiết bị, vật tư y tế... trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo đủ nguồn cung phục vụ cho các bệnh viện dã chiến của tỉnh



trong thời gian tới.

- Tiểu ban Tham mưu tổng hợp: Chủ động phối hợp chuẩn bị nội dung các cuộc họp Ban Chỉ đạo và kịp thời tổng hợp, cập nhật thông tin báo cáo, tham mưu, đề xuất cho Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh.

#### 4. Đối với các kiến nghị, đề xuất

- Giao đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Ngân hàng Nhà nước tỉnh nhằm có phương án giãn, giảm lãi vay đối với các cá nhân, tổ chức vay gặp khó khăn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

- Đối với việc mua sắm các trang thiết bị, vật tư y tế... phục vụ công tác điều trị và phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. Về quan điểm, Ban Chỉ đạo thống nhất chủ trương sử dụng các nguồn vận động phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện việc mua sắm, giao Sở Chỉ huy phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát để thực hiện theo quy định

- Đối với kế hoạch tiêm vắc xin và việc sàng lọc F0 tại các địa phương: Về nguyên tắc, tỉnh ban hành kế hoạch chung, trên cơ sở kế hoạch chung này các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của các địa phương đảm bảo tối thiểu 3 vòng xét nghiệm sàng lọc **đến cuối tháng 8/2021**; trong quá trình lập kế hoạch thực hiện nếu thiếu các vật tư, trang thiết bị cần thiết, các địa phương phải khẩn trương tổng hợp, báo cáo nhu cầu về Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh để xem xét, kịp thời điều động, phân bổ cho đơn vị thực hiện. Đối với các địa phương có đối tượng uống Methadone phải chỉ đạo, thực hiện chặt chẽ việc phối hợp tổ chức xe đưa đi tập trung, đảm bảo thực hiện nghiêm giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19.

- Đối với chiến lược tiêm vắc xin, tập thể Thường trực Tỉnh ủy sẽ trực tiếp xem xét chỉ đạo để thực hiện.

Căn cứ kết luận trên, giao Sở Chỉ huy, các Tiểu ban, Ban Chỉ đạo cấp huyện các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc.

#### Nơi nhận:

- Thành viên Ban Chỉ đạo của tỉnh,
- Sở Chỉ huy, các Tiểu ban,
- Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố,
- Chánh, Phó Chánh VPTU,
- Phòng Tổng hợp VPTU,
- Lưu VPTU.

**BÍ THƯ**

kiêm

**TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO**



**Nguyễn Văn Đước**